

Họ tên:Nguyễn Tiến Mạnh

Lớp:QLTT13

Mã sinh viên:64DTT13038

Bài cá nhân

Tóm tắt nội dung và đưa ra ý kiến cá nhân về các vấn đề trong bài học:

1,Dấu chân số của bạn:

****Tóm tắt***

Bài học bắt đầu bằng lấy ví dụ từ câu chuyện của Hoa trên hành trình tham gia thế giới trực tuyến. Từ đó thấy rằng:Dấu chân số của bạn để lại về mọi hành vi bạn làm trực tuyến và dấu chân số phụ thuộc vào việc bạn quản lí thông tin trực tuyến như thế nào. Cuối bài học là lời nhắc nhở về sự tinh táo trước danh tiếng,trộm tiền,trộm cắp danh tính,người lạ,phần mềm bảo mật

****Ý kiến cá nhân:***

Em thấy rằng bài học này rất cần thiết và thiết thực trong thời đại số hiện nay. Dấu chân số không chỉ đơn thuần là những hoạt động trực tuyến của chúng ta mà còn là một phần bản sắc cá nhân trong thế giới ảo. Bài học có tính toàn diện khi bao gồm cả khái niệm dấu chân số, cách quản lý thông tin trực tuyến và những rủi ro tiềm ẩn. Bài học cũng có tính cảnh báo với lời nhắc nhở về những vấn đề như danh tiếng, trộm cắp danh tính, người lạ và phần mềm bảo mật giúp người học nâng cao ý thức về bảo mật thông tin. Bài học về dấu chân số là một công cụ hữu ích để giúp mọi người, đặc biệt là giới trẻ, hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng. Qua bài học này, chúng ta có thể trang bị cho bản thân những kiến thức và kỹ năng cần thiết để sử dụng internet một cách an toàn và hiệu quả.

2,Bảo vệ danh tính của bạn

****Tóm tắt***

Qua bài học trước, Hoa đã nhận thức được rằng có những mối nguy hiểm trên mạng. Từ đó, ta sẽ giúp Hoa bảo vệ danh tính số của mình. Ta cần nâng cao bảo mật danh tính số thông qua mật khẩu, phần mềm bảo mật, quyền riêng tư, xác thực hai yếu tố. Cuối bài học là lời nhắc: Dừng lại và suy nghĩ về những gì bạn đang làm và thông tin bạn đăng và chia sẻ trực tuyến.

****Ý kiến cá nhân***

Em thấy rằng bài học này rất cần thiết và thiết thực trong thời đại số hiện nay. Bài học tập trung vào các khái niệm chính về bảo mật danh tính số, dễ hiểu cho người mới bắt đầu. Bài học cung cấp các hành động thiết thực như tạo mật khẩu mạnh, sử dụng phần mềm bảo mật, giúp người học có thể áp dụng ngay vào thực tế. Việc nhắc đến quyền riêng tư là rất quan trọng, giúp người học ý thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân. Câu nhắc cuối bài là một lời khuyên hay, giúp người học dừng lại và suy nghĩ trước khi chia sẻ thông tin trực tuyến. Bài học này là một nền tảng tốt để giúp mọi người bắt đầu ý thức về việc bảo vệ danh tính số.

3, Tôn trọng trong giao tiếp

****Tóm tắt***

Đầu tiên, bài học đưa ra khái niệm về công dân số, làm sao để trở thành một công dân số có trách nhiệm. Tiếp đó, bài học đưa ra các cách giao tiếp trực tuyến là tiếp nhận, sáng tạo nội dung, khán giả, các nền tảng trực tuyến. Sau đó, bài học đưa ra khái niệm về giao tiếp trực tuyến, sự khác biệt giữa giao tiếp trực tuyến và giao tiếp trong cuộc sống thực. “Chúng ta rất dễ bị mất phương hướng trong những cảm xúc và trải nghiệm của chính mình”. Cuối cùng, bài học khuyến chúng ta tôn trọng và chấp nhận sự khác biệt.

****Ý kiến cá nhân***

Bài học về tôn trọng trong giao tiếp là một bài học vô cùng cần thiết trong thời đại số. Việc trang bị cho các bạn trẻ những kiến thức và kỹ năng cần thiết để giao tiếp hiệu quả và tôn trọng người khác là điều vô cùng quan trọng. Việc bài học bắt đầu bằng khái niệm công dân số và trách nhiệm là một bước đi đúng đắn. Trong thời đại số, mỗi chúng ta đều là một công dân số. Hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của mình là điều vô cùng quan trọng. Việc phân loại các cách giao tiếp trực tuyến là cần thiết để hiểu rõ hơn về môi trường số. Việc so sánh giao tiếp trực tuyến và giao tiếp trực tiếp giúp chúng ta nhận thức rõ hơn về những điểm mạnh, điểm yếu của mỗi hình thức.

4,Thực hành tư duy tích cực trong giao tiếp

****Tóm tắt***

Bài học bắt đầu bằng cách xây dựng tư duy tích cực trong tương tác trực tuyến gồm hiểu người xem của bạn,đặt mình vào vị trí của người khác ,coi trọng mọi người,cởi mở và nhạy cảm với hoàn cảnh. Tiếp đó,bài học đưa ra lí do sự đồng cảm lại quan trọng,4 cách để phát triển sự thấu cảm(đặt mình vào vị trí của người khác,coi trọng tất cả mọi người,cởi mở và nhạy cảm với hoàn cảnh). Bài học cũng nhắc đến cân nhắc về người khác gồm tôn trọng và chấp nhận sự khác biệt,cách cư xử trên mạng,quy tắc cá nhân của bạn. Trong phần tiếp,bài học đưa ra các dấu hiệu về bắt nạt trên mạng,những kẻ lợi dụng,những kẻ lừa đảo,các đặc điểm chung của một kẻ lợi dụng, Tiếp đó,bài học đưa ra những biện pháp để tránh những cuộc hội thoại nguy hiểm. Cuối bài học là bức tranh tổng quan về đạo văn,bản quyền.

****Ý kiến cá nhân***

Em ấn tượng với bài học này vì nó đã đề cập đến những khía cạnh quan trọng của giao tiếp trực tuyến, từ việc xây dựng tư duy tích cực cho đến việc nhận biết và phòng tránh các hành vi tiêu cực. Đặc biệt, em ấn tượng với các điểm sau:

- **Tầm quan trọng của sự đồng cảm:** Bài học đã nhấn mạnh vai trò của sự đồng cảm trong việc tạo ra các mối quan hệ tích cực và xây dựng một cộng đồng trực tuyến thân thiện. Việc đặt mình vào vị trí của người khác, tôn trọng sự khác biệt và thể hiện sự quan tâm là những yếu tố cốt lõi để xây dựng một môi trường giao tiếp lành mạnh.
- **Nhận biết và phòng tránh các hành vi tiêu cực:** Bài học đã cung cấp những kiến thức cần thiết để nhận biết các dấu hiệu của bắt nạt, lừa đảo trên mạng và các hành vi tiêu cực khác. Điều này giúp chúng ta trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết để bảo vệ bản thân và những người xung quanh.
- **Tôn trọng bản quyền và đạo văn:** Bài học đã nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc tôn trọng bản quyền và tránh đạo văn. Đây là một vấn đề rất quan trọng trong thời đại số, khi thông tin được chia sẻ rộng rãi trên mạng.

5, Hãy là người có tư duy phản biện.

****Tóm tắt***

Mở đầu bài học là sự minh họa cho sự khác biệt về quan điểm, những điều ảnh hưởng đến quan điểm của bạn (bạn bè, gia đình, trường học, nơi làm việc, xã hội, ...). Tiếp đó, bài học đưa ra các loại thông tin gồm sự thật, quan điểm, thông tin sai lệch. Tiếp đó, bài học nói về việc giúp Duy phân biệt các loại thông tin trên mạng thông qua tin tức, thông tin sản phẩm và quảng cáo, mẹo phát hiện ra bài đăng châm biếm. Từ đó, bài học khẳng định: Hãy là người có tư duy phản biện.

****Ý kiến cá nhân***

Bài học này là một bước khởi đầu tốt để giúp mọi người hình thành tư duy phản biện. Dưới đây là một vài điểm sáng của bài:

- Minh họa thực tế: Việc bắt đầu bằng việc so sánh các quan điểm khác nhau giúp người học dễ dàng hình dung và liên hệ với cuộc sống hàng ngày.
- Phân loại thông tin rõ ràng: Bài học đã phân biệt rõ các loại thông tin như sự thật, quan điểm, thông tin sai lệch, giúp người học có cái nhìn tổng quan hơn.
- Ứng dụng thực tế: Việc đưa ra các ví dụ về tin tức, quảng cáo, bài đăng châm biếm giúp người học hiểu rõ hơn cách áp dụng tư duy phản biện vào cuộc sống.
- Khẳng định tầm quan trọng: Bài học nhấn mạnh tầm quan trọng của tư duy phản biện, khuyến khích người học trở thành những người tư duy độc lập.

6, Mẹo phát hiện tin giả

****Tóm tắt***

Bài học đã đưa ra 10 mẹo để phát hiện tin giả gồm:

- + Hãy hoài nghi về các tiêu đề
- + Xem xét kỹ các URL
- + Xem xét kỹ nguồn thông tin
- + Đề phòng các định dạng bất thường
- + Xem xét kỹ hình ảnh
- + Kiểm tra ngày đăng bài
- + Kiểm tra bằng chứng và xem xét các báo cáo khác
- + Câu chuyện này có phải là một trò đùa không
- + Một số câu chuyện cổ tình mang tính chất sai lệch.

****Ý kiến cá nhân***

Em đánh giá cao bài học này vì nó cung cấp những kiến thức thực tế và dễ áp dụng để giúp chúng ta trở thành những người tiêu dùng thông tin thông minh. Việc trang bị cho mình những kỹ năng này không chỉ giúp chúng ta tránh bị lừa bởi những thông tin sai lệch mà còn góp phần hạn chế sự lan truyền của tin giả trên mạng xã hội. Trong bài học, có một số điểm đáng chú ý:

- Tập trung vào các chi tiết: Bài học hướng dẫn chúng ta chú ý đến những chi tiết nhỏ như URL, định dạng, hình ảnh, ngày đăng bài để đánh giá tính xác thực của thông tin.
- Kiểm tra đa nguồn: Việc so sánh thông tin từ nhiều nguồn khác nhau giúp chúng ta có cái nhìn khách quan hơn và tránh bị ảnh hưởng bởi một nguồn duy nhất.
- Giữ thái độ hoài nghi: Luôn đặt câu hỏi và không vội tin vào những thông tin ngay từ đầu là một thói quen tốt để tránh bị đánh lừa.

